

BÁO CÁO

Thực hiện công tác chuyển đổi số phục vụ hợp trực báo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 947/STTTT-BCVT&CNTT ngày 22/6/2022 về việc báo cáo rà soát thực hiện công tác chuyển đổi số phục vụ hợp trực báo Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; UBND huyện Bình Sơn báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 và đến cuối năm 2022

- Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. UBND huyện đã tham gia đầy đủ các Hội nghị trực tuyến do tỉnh tổ chức về các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số, tham dự khai trương Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn về nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng của cán bộ, công chức cấp cơ sở.

- Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 31/12/2021 về Phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin huyện Bình Sơn năm 2022.

- Tình hình xây dựng và kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về ứng dụng phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn.

+ Để triển khai Đề án 06/CP, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác tại Quyết định số 459/QĐ-UBND và Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/4/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

+ UBND huyện đã ban hành Công văn số 458/UBND-CNTT ngày 01/3/2022 về việc phối hợp triển khai kết nối Mạng TSLCD theo định hướng mới và triển khai mở rộng hạ tầng kết nối, giám sát Mạng TSLCD 4 cấp hành chính đã giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện tổ chức triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo

chuẩn hóa lại kết nối Mạng TSLCD tại địa phương theo hướng dẫn của Cục Bưu điện Trung ương tại Công văn số 168/CBĐTƯ-BĐCP16 ngày 11/02/2022. Đến nay đã hoàn thành.

+ Tham dự các buổi hội nghị trực tuyến do Chính phủ, tỉnh tổ chức.

+ Tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia bộ phận một cửa các cấp và cán bộ công chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn của huyện và công chức cấp xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung của tỉnh phiên bản 2.0 (vnpt-igate 2.0). Cơ bản cán bộ công chức tham gia tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa và các cơ quan chuyên môn huyện đã tiếp thu và tiếp cận sử dụng phiên bản mới.

+ Huyện Bình Sơn đã cung cấp 28 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó 25 dịch vụ công mức độ 3 và 3 dịch vụ công mức độ 4.

+ Tổ chức triển khai đăng ký chứng thư số cho cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận một cửa của huyện và Bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn đến nay cơ bản đã hoàn thành; đối với thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP, UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát để đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa (*cá chính thức và dự phòng*).

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở.

+ Tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung thông tin về chuyên đổi số quốc gia trên công thông tin điện tử thành phần huyện Bình Sơn, cập nhật đầy đủ về tình hình an toàn thông tin tháng, chuyên đề chuyên đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nội dung về kết quả, tiến độ và kinh phí thực hiện Dự án:

TT	Nội dung/Nhiệm vụ/Dự án	Kết quả, tiến độ thực hiện	Kinh phí nếu có (<i>bao nhiêu, đã cấp theo QĐ nào hoặc đề xuất bổ sung trong 6 tháng cuối năm</i>)	Ghi chú
1	Lắp đặt Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn.	Đang triển khai	Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm, lắp đặt thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến và trang thiết bị phục vụ hiện đại hóa hành chính trên địa bàn huyện Bình Sơn	

II. Một số tồn tại hạn chế và khó khăn vướng mắc

- Trong giai đoạn hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan nhà nước giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành tất cả mọi hoạt động nhất là xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, trong giai đoạn chuyển giao công nghệ số đòi hỏi cần phải nắm bắt và hiểu biết về công nghệ, bên cạnh đó cần phối hợp với chuyên môn thì mới tiếp cận hiệu quả công nghệ số; tuy nhiên ở cấp huyện và cấp xã, cán

bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin số lượng còn ít so với yêu cầu, vì vậy để đáp ứng được nhiệm vụ cần phải có kế hoạch tập huấn, đào tạo cụ thể để tiếp thu cơ bản kiến thức về lĩnh vực công nghệ số ngày nay đáp ứng với nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

- Đối với hạ tầng kỹ thuật ở một số xã hiện nay vẫn chưa đáp ứng với điều kiện về an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP. Một số thiết bị phục vụ cho bộ phận một cửa cấp xã, cũng như thiết bị số hóa văn bản điện tử ở cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn còn thiếu hoặc đã cũ chưa nâng cấp, vấn đề này cũng khó khăn trong quá trình xử lý văn bản hàng ngày của cơ quan, đơn vị.

- Việc đầu tư cho công tác thông tin cơ sở có lúc, có nơi chưa được quan tâm, nhất là nguồn nhân lực; Hạ tầng thông tin chưa đáp ứng với sự phát triển của công nghệ thông tin. Công tác truyền thông vẫn theo hình thức truyền thống, chưa đủ điều kiện để sử dụng công nghệ mới trong công tác truyền thông.

- Mặt trái của sự phát triển công nghệ thông tin, mạng xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Vì vậy, việc quản lý giám sát đối với nhiệm vụ này còn hạn chế.

III. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Sở Thông tin và truyền thông

+ Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin và tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn trong chuyển đổi số cho cán bộ trực tiếp phụ trách ở cấp huyện, cấp xã;

+ Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù đối với nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ việc triển khai các chương trình chuyển đổi số và các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

+ Có kế hoạch cụ thể để phát triển công dân số trong giai đoạn hiện nay, đây là một trong những khâu quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng việc giải quyết TTHC trên môi trường số.

+ Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đầu tư các hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số.

Trên đây là báo cáo tình hình Thực hiện công tác chuyển đổi số phục vụ họp trực báo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng VHHT huyện;
- VPH: CVP, CPVP, CV phụ trách;
- Lưu VT.



Phạm Quang Sự